

แนวรบด้านตะวันออกสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

โดย Min Sen Concept 7 กุมภาพันธ์ 2564

จากปัญหาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ตั้งแต่อดีตประธาธิบดีทรมันป์ ด้วยการเกิดสงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี รวมไปถึงการลดบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกในหลายเวที ทั้งองค์การการค้าโลก และสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม Paris Protocol ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปไหม หลังจากที่ มีประธาธิบดีใหม่ โจ ไบเดน ที่มาจากคนละพรรค และน่าจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน รวมถึงการจัดการที่แตกต่างกันออกไปในรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา สังเกตได้จากสุนทรพจน์แรกของ โจ ไบเดน เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา

“เรามองไปข้างหน้าด้วยแนวทางของอเมริกาที่มีเอกลักษณ์ กล้าหาญ เปี่ยมด้วยคาคหวังที่ดี และตั้งเป้าของชาติเราไว้ในตำแหน่งที่เราเป็น และต้องเป็น เรากำลังย่างเข้าสู่สภาวะซึ่งอาจเป็นห้วงเวลาที่ยุ่งยากที่สุด และอันตรายจากการแพร่ระบาด เราจำเป็นต้องเอาการเมืองไปไว้ด้านข้าง และหันมาเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่นี้พร้อมเพียงในฐานะชาติเดียวกัน... ส่วนทุกคน ไม่ว่าใครก็ตาม ที่ไม่ได้สนับสนุนเรามา ขอกล่าวกับพวกท่านดังนี้ ขอจงรับฟังข้าพเจ้า เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า ตรวจสอบกันอย่างละเอียด

ทั้งตัวและหัวใจข้าพเจ้า หากไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร นั่นคือ ประชาธิปไตย นั่นคือ อเมริกา คือสิทธิที่จะเห็นต่างอย่างสันติ ภายในกรอบกำหนดของสาธารณรัฐ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ แข็งแกร่งของชาติเรา ขอจงฟังข้าพเจ้าให้ชัดเจน การไม่เห็น ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นการแตกแยก และข้าพเจ้ารับปากไว้ ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้าจะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกันทุกคน”

บทบาทจากสุนทรพจน์นั้นดูเหมือนจะยังคงเน้นการดูแล ภายในมากกว่าโลกภายนอก แต่หลังจากรับตำแหน่ง โฆษก สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ออกมาแสดงความเห็นต่อ นโยบายแซงก์ชันจีนของทรัมป์ว่า ไม่เกิดผลผลิตภาพ เพียงพอ รวมถึงยังมีการเคลื่อนไหวจากทางรีพับลิกันกดดัน รัฐบาลไบเดนให้สานงานต่อจากรัฐบาลทรัมป์ ด้วยการออก มาตรการคว่ำบาตรให้หนักขึ้นกว่านี้ แม้แต่รัฐมนตรี ต่างประเทศคนใหม่ แอนโทนี บลิงเคน ก็กล่าวต่อวุฒิสภาใน การประชุมรับรองตำแหน่งว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจีนเป็นความ ทำทายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ทำให้เขาเชื่อว่าทั้งสองพรรคมี รากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างนโยบายร่วมกันเพื่อยืน หยัดต่อสู้กับรัฐบาลจีน

สถานการณ์รัฐช้อนรัฐในสหรัฐอเมริกา ถูกเปิดให้โลกเห็น ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยความวุ่นวายที่เกิดในวันที่ 6 มกราคม ที่เกิดจลาจลที่รัฐสภาอเมริกัน ด้วยลัทธิทรัมป์ และ บริวารที่กล่าวอ้างการถูกโกงเลือกตั้ง ไม่มีค่าเท็จ หรือการ ปลุกปั่นใดจะได้ผลหากไม่มีปัจจัยทางสังคมบางอย่างหนุน ช่วยก็ยากจะทำให้คนละเมิดกฎหมาย พร้อมทั้งพบพาวุธมา

ด้วย คนเหล่านี้ไม่ใช่คนทิวโหย หรืออับจน แต่เป็นคนชาวชั้นกลางที่มีความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษนิยม ชาตินิยมอย่างแรง และอาจมีฐานะเหนือคนชั้นกลางทั่วไป พลังที่อยู่เหนือนี้จะเป็นภัยคุกคามที่ยังดำรงอยู่ จนคาดเดาได้ยากว่าอนาคตของประชาธิปไตยของสหรัฐจะเป็นอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีเหตุการณ์จากทุนบริษัทใหญ่ในการระงับการออกอากาศของอดีตประธานาธิบดีทรมป์ ซึ่งดูผิวเผินก็เสมือนถูกต้องที่ระงับการปลุกปั่น แต่ในอีกมิติก็เป็นการที่ทุนมีอำนาจเหนือประธานาธิบดี หรือทุนใหญ่มีอำนาจเหนือรัฐ ก็เป็นสถานการณ์รัฐชนั้อนรัฐอีกมิติหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เพราะพรรคการเมืองดำเนินการในลักษณะธุรกิจมากขึ้น ชัยชนะในการเลือกตั้งไม่เพียงผลักดันนโยบาย แต่เป็นสัญญาณว่าบริษัททุนจะได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งสูญเสียอำนาจต่อรองในการเมือง ซึ่งรวมถึงชนชั้นกลางที่เขาออกมาร่วมกับทรมป์นั่นเอง และนี่คือ ความเปราะบางของประชาธิปไตยในปัจจุบัน

และในวันนั้นเอง จีนก็ได้มีมาตรการระงับวีซ่า อดีตประธานาธิบดีทรมป์ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลชุดก่อนหลายคน และครอบครัว รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในการมาทำธุรกรรมในประเทศจีน ซึ่งเป็นการตอบโต้ ถึงแม้จะเข้าไปหน่อยหลังจากที่นายไมค์ ปอมเปโอ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ออกคำสั่งไม่ให้วีซ่า และระงับการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ทางการจีนหลายคนที่มีการสืบสวนว่าเกี่ยวข้องกับกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน เช่น แครี หล่า ผู้นำบริหารฮ่องกง ฉิน ฉวนกั๋ว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลซินเจียง หวัง ฉิน รองประธาน

คณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ โดยขึ้นบัญชีดำ ระวังการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ระวังการทำธุรกรรมกับ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหรัฐ และห้ามไม่ให้บริษัทหรือชาว อเมริกานติดต่อกับผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ

ในมิติของจีนเอง ก็มีบริษัทไม่น้อยที่เป็นผู้ผลิตของใช้ให้กับ ผู้ใช้งานจากกองทัพ ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะขายให้กับ นานาชาติ เช่น ฉินตูแอร์คราฟ กุ่ยโจวเอวิเอชัน ซานซี แอร์ คราฟอินดัสตรี เซี่ยนหยางแอร์คราฟ คอร์ป รวมถึงบริษัท AVID ที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ที่ตั้งเป้า ชิงส่วนแบ่งในตลาดโลก ยังไม่รวมถึงการเคลื่อนทาง เศรษฐกิจที่รุกเข้าไปในสหรัฐ ทั้งบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เช่น SMIC บริษัท IT เช่น หัวเหว่ย เสียวมี ZTE รวมไปถึงกลุ่มทุนใหญ่ทั้ง Alibaba, Tencent

แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมา ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เสียงของหลาย ๆ ชาติที่เป็นพันธมิตรของ สหรัฐ ก็ออกมาในทิศทางเดียวกัน ทั้งญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯ ซึ่ง ไม่เห็นด้วย และเตรียมการแข่งขันด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้เมียนมา มีบทบาทสำคัญต่อจีน ด้วยการดำเนินการ ทำเรื่อน้ำลึกลับจ้าวพิวที่ยะไข่ มูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญ และเป็นท่าเรือสำคัญที่จะรับน้ำมันจากอิหร่าน รถไฟความเร็วสูง มูลค่า 8.9 พันล้านเหรียญ เชื่อมยูนนานไปสู่ชายฝั่งตะวันตก ของเมียนมา และโครงการขุดเจาะน้ำมันที่เริ่มในปี 2007 มี บ่อน้ำมันแล้วกว่า 14 แห่งแถบชายฝั่งยะไข่ และท่อลำเลียง น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากท่าเรือนี้ไปยังคุนหมิงที่ยาว 800 กิโลเมตร โดยมีข้อตกลง Petro China ในสัมปทานซื้อ

กาซจากพม่า 6.5 ล้านล้านคิวบิกฟุต ภายในเวลา 30 ปี การปรับย่างกุ้งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำในเมือง มูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญ รวมถึงเขื่อนมิตโชน มูลค่า 3.6 พันล้านเหรียญ ซึ่งจะผลิตไฟฟ้า 6,000 เมกะวัตต์ นอกจากนี้เมียนมา ยังดึงดูดนักลงทุนจากจีน ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ค่าแรงที่ถูก ตลาดผู้ซื้อสินค้าที่ใหญ่ของจีน และจีนยังซื้อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะถั่วหลากหลายชนิด กุ้ง ปลา และอัญมณีจากเมียนมาอีกด้วย

การฟื้นกลับมาใหม่ของกองพลเรือที่ 1 ที่จะมาตั้งในสิงคโปร์ การขายเครื่องบินรบให้กับไต้หวัน และนำเรือบรรทุกเครื่องบินไปจอดที่ไต้หวัน พร้อมเครื่องบิน F16 รุ่นใหม่ที่เป็นอากาศยานไร้คนขับ และการตอบโต้ด้วยการบินของจีนเข้าไปในน่านฟ้าไต้หวัน รวมถึงการเคลื่อนพลของกองทัพสหรัฐในซีเรีย เป็นมิติที่อาจจะมองว่าการกลับมาเป็นตำรวจโลกของสหรัฐ ภายใต้การนำของไบเดนกำลังจะกลับมาในไม่ช้า และดูเหมือนจะรุนแรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.minsenconcept.com